

สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
๑	ปัจจุบันประเทศในทวีปยุโรป การฟ้องคดีอาญาต่อศาล ผู้เสียหายดำเนินการฟ้องเองได้หรือไม่	ประเทศทางทวีปยุโรปที่ประเทศไทยนำกฎหมายมาใช้ คือ ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบนี้มานาน จึงรู้ช่องว่างในกรณีที่ผู้เสียหายนำคดีมาฟ้องเอง ดังนั้น จึงกำหนดให้มีหน่วยงานเข้ามาพิจารณา เมื่อพิจารณาเสร็จ ถ้าเห็นว่า น่าจะมีมูลความผิดก็จะเสนอต่ออัยการเพื่อให้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากอัยการมีศักยภาพในการค้นหาความจริงมากกว่าผู้เสียหาย สำหรับประเทศไทยนั้น เพิ่งมีการเปิดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และอยากให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเปิดโอกาสมากกว่า ประกอบกับในระยะเริ่มต้นยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามารองรับในส่วนนี้ จึงให้ศาลเป็นผู้ช่วยกลับกรองอีกชั้นหนึ่งว่า ผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องคดีเข้ามามีการกลับแก่งกันหรือไม่ มีมูลความผิดเพียงใด หรือเป็นเพียงการเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเอง หรือมีการกระทำในลักษณะที่เป็นการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จริง ในความจริงแล้ว ในระบบการพิจารณาคดีนั้น ไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบ บางครั้งระบบกล่าวหาอาจให้ความคุ้มครองสิทธิแก่จำเลยดีกว่าระบบไต่สวน แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำระบบไต่สวนมาใช้ เนื่องจากมีความรวดเร็วในการพิจารณาคดีมีมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติของเรา แต่ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข คือ อาจจะนำทั้ง ๒ ระบบมาใช้ผสมกันเพื่อให้เกิดความพอดี	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
๒	<p>เพราะเหตุใด ประเทศไทยจึงไม่มีการจัดทำนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประชุมสัมมนาผู้มีอำนาจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและโทษที่จะได้รับเมื่อกระทำความผิด</p>	<p>กฎหมายนี้เหมาะสมที่จะจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้มีตำแหน่งหน้าที่มากกว่า เพราะผู้ที่กระทำความผิดควรจะรู้โทษ รู้วิธีมากกว่า แต่การประชุมความร่วมมือครั้งนี้เป็นเหมือนการเล่าสู่กันฟัง เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองสิทธิซึ่งจะตรงเป้าหมายมากกว่า ในส่วนของแนวนโยบายของรัฐนั้น รัฐบาลมีนโยบายสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยู่แล้ว มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับในส่วนของการทำงานและเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตออกมา ซึ่งเพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในโอกาสต่อไป ถ้าหากมีงบประมาณเพียงพอ ก็จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ความรู้และเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>
๓	<p>หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นชั้นผู้น้อยได้รับคำสั่งแต่งตั้งและกระทำการไปตามคำสั่ง ที่ได้รับ แต่เขาไม่ได้ทุจริต แต่มีเหตุจำเป็นต้องทำ และเขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเช่นนี้ ถือว่าผู้นั้นมีเจตนาพิเศษตามมาตรา ๑๕๗ แล้วหรือไม่ และหากถูกศาลพิพากษา หรือถูกจำกัดในกระบวนการพิจารณาในระบบไต่สวน เนื่องจากนำเสนอต่อศาลไม่ถูกต้อง เช่นนี้ ทางศาลมีแนวทางในการผดุงความยุติธรรมอย่างไร</p>	<p>ปัญหาดังกล่าวนี้นับพบเจอเป็นประจำในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในระบบไต่สวน แต่ต้องทำความเข้าใจบริบทในส่วนของการทำงาน ความผิดที่โจทก์ฟ้องเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต ในส่วนนี้จะถูกฟ้องในลักษณะร่วมกัน อาจจะมีหัวหน้าส่วนราชการผู้มีหน้าที่โดยตรง หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการไต่สวนของ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. นั้น จะมีการระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยแต่ละคนที่ถูกฟ้องเข้ามาในคดีมีหน้าที่อย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในส่วนไหนอย่างไร ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็ไม่สามารถทำให้ความผิดดังกล่าวสำเร็จได้ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดทำเอกสารรายงานตามขั้นตอน จริงอยู่บางเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำไปเพราะคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งในการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ก็จะดูพฤติการณ์ของจำเลยแต่ละคนว่า ทราบหรือไม่ว่าที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้อง ถ้ารู้แล้วยังยอมทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต การทุจริตคือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เป็นเงินทอง แต่การได้รับความดีความชอบจากผู้บังคับบัญชา ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเช่นกัน ซึ่งในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เมื่อไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีความผิด ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ก็จะไม่ชี้มูลความผิดบุคคลนั้น และเมื่อมาถึงชั้นพิจารณาของ ศาล ศาลก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า มีการกระทำความผิด ตามที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดมาหรือไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงไหน อย่างไร เนื่องจากการทุจริตนั้น จะมีลักษณะของการกระทำที่เป็น ขบวนการ มีการกระทำที่ซับซ้อน ยากที่จะมีการกระทำให้ปรากฏ ความผิดชัด ง่ายแก่การพบเห็น ฉะนั้น จึงเป็นข้อพิจารณาของผู้พิพากษาที่มุ่งลงไปค้นหาความจริง เพื่อให้เรื่องกระจ่าง</p>	

การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
	<p style="text-align: center;">ที่ประชุมร่วมกัน ๔ หน่วยงาน ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน</p>	-	-

สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
๑	ขอฝากเรื่องนายความขอแรงให้พิจารณาว่า กรณีนายความมาจากต่างจังหวัด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องค้างคืนที่ขอนแก่น ขอให้พิจารณาเรื่องอัตราค่าทนายขอแรงให้เพิ่มขึ้น	ในส่วนของนายความนั้น ศาลจะสอบถามว่าอยู่จังหวัดใด และให้จำเลยเลือกว่าต้องการทนายจากจังหวัดที่ตนอยู่อาศัยหรือต้องการทนายจากขอนแก่น ซึ่งศาลจะพิจารณาให้อยู่แล้วในส่วนนี้	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒	วิธีพิจารณาที่ศาลเป็นวิธีพิจารณาโดยเปิดเผยหรือไม่ ,ไม่เข้าใจในกรณีที่จำเลยหลบหนี การฟ้องคดีต้องมีตัวจำเลยหรือไม่	ตาม พรบ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าต้องพิจารณาโดยเปิดเผย ยกเว้นมีเหตุจำเป็นซึ่งจะคล้ายกับคดีอาญาทั่วไป หากจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้ว สามารถดำเนินคดีกลับหลังจำเลยได้	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๓	บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้หรือไม่ ถ้ามีการพิจารณาในคดีพอกเงินแล้ว ถ้าอัยการมาฟ้องคดีทุจริตแล้ว จะเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่	บุคคลภายนอกจะเข้าฟังได้ ต้องขออนุญาต เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองพยาน ศาลจะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป อาจส่งผลกับคดีหรือไม่ ต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป เกี่ยวกับการพอกเงินเป็นความผิดคนละฐาน บางเรื่อง พรบ.พอกเงิน มีการลงโทษหรือรับ ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว ซึ่งบางคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งไม่รับ ก็สามารถไปขอให้ศาลแพ่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ ตามมาตรการทางแพ่ง พรบ.พอกเงิน เจ้าของบัญชีต้องนำสืบให้ได้ว่าได้มาโดยสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การพิจารณาคดีระหว่างศาลแพ่ง กับศาลอาญาคดีทุจริตฯ จึงไม่ซ้ำซ้อนกัน เรื่องอำนาจพิจารณา ด้วยศักดิ์และศรีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลฯเห็นว่า มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ ๒๕๕๙ มาตรา ๘ ในส่วนที่ให้อำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับคดีในกรณีความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีสิทธิที่จะรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาทั้งหมดได้ ฉะนั้น จึงต้องคำนึงถึงในส่วนของ	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>ความเป็นพิเศษศาลอาญาคดีทุจริตฯ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้พิพากษาและในส่วนของขั้นตอน วิธีการที่รวดเร็ว สามารถดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผลมากกว่าศาลปกติ</p> <p>กรณีความผิดหลายกรรมต่างกัน ก็เหมือนกัน ถ้าศาลอาญาคดีทุจริตฯ เห็นควรรับไว้ ก็สามารถรับไว้พิจารณาได้ หากเห็นว่าไม่สะดวก อาจจะให้แยกไปฟ้องเองในส่วนของกรรมอื่นก็ได้ โดยให้อำนาจไว้ตาม มาตรา ๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรืออาจจะให้ไปฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้</p>	
๔	<p>การที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กำหนดให้มีการคัดค้านพยานหลักฐาน ถ้าไม่คัดค้านจะถือว่าเป็นการยอมรับ ปัญหาที่ผมประสบพบมา คือ ในเวลาที่มาฟ้องศาล จะไม่มีลำดับเลขเอกสารหมาย จ. เมื่อไม่มีลำดับเอกสารหมาย จ. ศาลสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานและแจ้งให้ฝ่ายจำเลยคัดค้าน เกิดปัญหาว่า ในเวลาฝ่ายจำเลยจะคัดค้านเป็นการยากแก่การตรวจพยานหลักฐาน เพราะต้องไปเขียนเอง และต้องไปจดเอง ถ้ามีหมาย จ. เมื่อเปิดอ่านแล้วครบประเด็นแล้ว ก็จะได้คัดค้านประเด็นที่ชัดเจนว่าคัดค้านได้ถูกต้องตามเอกสารหมาย จ. โทษ อยู่ที่หน้าไหนบ้าง ขอฝากทางศาลพิจารณาด้วยอย่าด่วนสั่งว่า ต้องคัดค้านจะต้องตรวจดูเอง ต้องให้อัยการหมาย จ. ก่อน แล้วก็วิธีปฏิบัติซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ส่วนมากจะมีการลำดับเอกสารหมาย จ. ไว้อยู่แล้ว เมื่อมีการหมายเลขเอกสารหมาย จ. ชัดเจน ก็ทำให้ง่ายต่อการขอตรวจสอบและคัดค้านเอกสารนั้นๆ ได้ตรงประเด็น</p> <p>ส่วนเรื่องอื่น คือ เรื่องการสู้คดี ส่วนมากศาลอาญาคดีทุจริตฯ มักจะรอกการลงโทษ จริงๆต้องลงโทษหนักในคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ศาลส่วนมากรอกการลงโทษ ชัดกับหลักที่ว่า “ทุจริตไม่มีรอ” ฝากศาลไว้พิจารณาด้วย</p>	<p>ในส่วนของศาลนั้น มีขั้นตอนการเรียงลำดับเอกสารหมาย จ. เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนคำพิพากษาของศาลด้วย กรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก ศาลก็จะให้ เจ้าพนักงานคดีเป็นผู้พิจารณาเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นๆ เอกสารฉบับใดที่ไม่สำคัญ อาจจะอ้างเป็นเอกสารหมาย จ. หลายฉบับ อาจรวมเป็นชุดหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าเอกสารฉบับเดียวที่มีความชัดเจน ก็อาจจะหมาย จ. เฉพาะเอกสารฉบับนั้นๆก็ได้</p> <p>ส่วนเรื่องของความเมตตาให้ความเป็นธรรม แล้วรอลงโทษนั้น ต้องเข้าใจว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายยึดว่า ต้องการวางหลักให้กับประเทศชาติ เพื่อช่วยเหลือในการที่จะให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ ไม่มีปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันเกิดขึ้น คดีไหนที่สามารถรอลงโทษได้ ศาลก็รอ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในหลักอาชญาวิทยาด้วย คือ ถ้าจำเลยไม่สำนึกในการกระทำความผิดของตนเอง ทำผิดแล้วไม่รู้สำนึก การจะรอกการลงโทษก็เป็นเรื่องยาก เพราะคนที่กระทำความผิดแล้วไม่สำนึกผิดเลย จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั้น สมควรแล้วหรือ คนที่กระทำความผิดก็ควรต้องสำนึกในการกระทำความผิดของตนและคนอื่นก็พร้อมที่จะให้อภัย เหมือนกับคำพระที่ว่า “กมมุนา วตตติโลกิ...สัตวิโลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ในส่วนนี้ ศาลจะถือว่าคนกระทำความผิด อาจจะไม่ได้เลว</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>ทั้งหมด คนกระทำความผิดที่ยังไม่ถูกฟ้องต่อศาล อย่าคิดว่าคนนั้นๆ จะรอดไปได้ แล้วทำไมเขาจึงยังไม่ถูกดำเนินคดี กรรมของเขาอาจจะยังไม่มาถึง</p> <p>ในการเตรียมคดี เจ้าพนักงานคดีต้องเตรียมคดีให้ดีขึ้น เพราะเอกสารมีอยู่ในสำนวนแล้ว พนักงานอัยการส่งมาแล้ว เพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับเอกสารหมาย จ. ก่อน เพื่อความสะดวกอีกฝ่ายโต้แย้งพยานหลักฐาน ซึ่งการตรวจสอบเอกสารนั้นสำคัญ เพราะเป็นขั้นตอนโต้แย้งพยานหลักฐาน ในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ให้ศาลใช้สำนวน ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณา แต่ไม่ผูกมัดศาล ให้พนักงานอัยการส่งสำนวน ป.ป.ช. ให้ศาล เมื่อส่งมาแล้ว ต้องให้โอกาสอีกฝ่ายโต้แย้ง หากไม่โต้แย้ง ก็ต้องถือว่ายอมรับเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นๆ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการโต้แย้งเอกสาร ให้เจ้าพนักงานคดี เมื่อได้รับสำนวนฟ้องจากอัยการให้ลำดับเอกสารหมาย จ.ไว้เลย เพื่อให้โอกาสฝ่ายจำเลยโต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานนั้นๆ ได้ถูกต้อง และในขณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบในทางต่อสู้คดี เมื่อฝ่ายจำเลยโต้แย้งมา ศาลก็ต้องรอฝ่ายโจทก์หรืออัยการโต้แย้งคัดค้านเช่นกัน ส่วนการรอลงโทษหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาคดี</p>	
๕	ถ้าพบเห็นการกระทำของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อการเสนอราคาของรัฐ ราษฎรสามารถฟ้องคดีได้หรือไม่	<p>ในส่วนของการพบเห็นการทุจริตนั้น ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนนั้นได้ แต่เนื่องจากว่า ประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเพียงพอที่จะเข้าไปแสวงหาพยานหลักฐาน ซึ่งในเรื่องของการทุจริตถ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่านและไม่เกิดความเสียหายโดยตรง ท่านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยไปร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน ไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ท่านพร้อมที่จะให้พยานหลักฐานเพื่อยืนยันในส่วนนี้ หรือพร้อมที่จะช่วยแสวงหาพยานหลักฐานให้ เพราะท่านเป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่มีความ</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>รับผิดชอบในการช่วยปราบปรามการทุจริต วิธีการที่ถูกต้องที่สุดคือ เข้าไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเจ้าหน้าที่มีสรรพกำลัง มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้ ดีกว่าที่ท่านจะมาดำเนินการเอง</p>	
๖	<p>หากต้องการสมัครทนายขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ สามารถสมัครได้ที่ใด</p>	<p>ส่วนการขึ้นบัญชีทนายขอแรง ศาลจะมีประกาศให้ทราบเป็นช่วงๆ โดยทางศาลจะแจ้งให้ทางสภาทนายความแต่ละจังหวัดได้ทราบข่าวสารในเร็วๆนี้</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>
๗	<p>การโต้แย้งพยานหลักฐานโจทก์ในส่วนของคดีอาญาทุจริตนั้นต้องโต้แย้งเป็นคำให้การแบบคำให้การในคดีแพ่ง หรือไม่</p>	<p>การโต้แย้งนั้นต้องมีเหตุแห่งการโต้แย้ง เช่นเดียวกับคำให้การทางแพ่งว่าเหตุใดจึงต้องปฏิเสธ จะทำคำให้การเหมือนคดีอาญาทั่วไปไม่ได้ และก่อนจะไต่สวนศาลต้องแจ้งประเด็นแห่งคดีก่อนเสมอ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มาจากการชี้ข้อพยานหลักฐานและการโต้แย้งพยานของคุณความ เพื่อให้ศาลกำหนดเป็นประเด็นได้ แต่ถ้าไม่มีข้อมูลขึ้นมาก่อน แบบนี้ทำให้เสียหาย จริงอยู่ศาลสามารถเข้าไปค้นหาข้อเท็จจริงในคดีได้ ศาลสามารถกำหนดขึ้นมาแล้วบอกให้เพิ่มเติมตรงนั้นขึ้นมา ศาลสามารถขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความได้ แต่บางครั้ง ก็ต้องช่วยกันดูและแจ้งศาลให้ทราบ</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>
๘	<p>ในชั้นฎีกา ตามกฎหมาย คดีอาญาทุจริต มี ๒ ชั้นศาล คือ ชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ หากจะฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา การแสดงเหตุในการอนุญาตฎีกานั้น ต้องอ้างเหตุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร ที่จะไปสู่ศาลฎีกาได้</p>	<p>ในเบื้องต้น ท่านรู้อยู่แล้วในส่วนของผลประโยชน์ที่มีควรได้ มีฎีกาเยอะมากในส่วนนี้ คือไม่ใช่ว่านึกถึงแต่ตนเอง การได้รับสิ่งเพิ่มพูนเข้ามา ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ หากว่ามาตรฐานของคนทั่วไป เขาได้อยู่แค่นี้ แต่ท่านได้มากกว่าคนอื่น ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สิน ตรงนี้ไม่ว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีเพิ่มเข้ามา หากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารรับฟังว่าเป็นเรื่องทุจริตได้เช่นกัน</p> <p>กรณีฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ฟ้องเองแล้วศาลยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง กรณีนี้สามารถยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ได้อีกครั้ง ต้องดูว่าที่ศาลยกฟ้องไปนั้นเพราะว่าอาจเป็นกรณีไม่สามารถชี้ข้อพยานหลักฐานได้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ ท่านสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปให้ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่พิจารณา เพื่อที่จะชั่งน้ำหนัก</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>พยานหลักฐานได้ ไม่มีข้อห้าม เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนการกลั่นกรองข้อมูลพยานหลักฐานก่อนที่จะรับเรื่องไว้ บางเรื่องเห็นชัดว่าเป็นผู้ให้สินบน ให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่าให้ช่วยทำสัญญาต่างๆให้เมื่อให้เงินไปแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ทำตามตามที่ตกลงกันไว้ ท่านจะมาฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลเห็นว่า ท่านควรไปดำเนินการทาง ป.ป.ช. ดีกว่า เพราะถือว่า ท่านเองมีส่วนกระทำความผิดด้วย หรือท่านจะให้คนอื่นก็ได้ คนที่รู้เรื่องการทุจริตว่าจำเลยรับสินบน และนำข้อมูลที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดอย่างไร ทุจริตอย่างไร สำหรับท่านเป็นผู้ให้สินบน ตรงนี้ถือว่าไม่มีความสุจริตตั้งแต่ต้น ส่วนนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ถ้าท่านมีความประสงค์หรือต้องการที่จะปราบปรามการทุจริตก็ต้องช่วยกันตรวจสอบในส่วนของการอุทธรณ์ การคัดค้านหรือไม่คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ถ้าเป็นคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักก็ถือว่าถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ แต่สามารถยื่นฎีกาได้ ไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิไว้โดยเด็ดขาดใช้วิธีขออนุญาตให้ศาลฎีการับได้ การพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตฯนั้น ศาลกำหนดประเด็นไว้ชัดเจนตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว การที่จะหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ตรงนี้เพื่อขออนุญาตให้ศาลฎีการับไว้ก็ต้องเขียนตามข้อฎีกา ที่ท่านประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านในเรื่องนั้นๆ แต่อยู่ในดุลพินิจของศาลฎีกาว่าจะได้รับไว้พิจารณาหรือไม่</p>	
๙	<p>กรณีที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นนี้แล้วก็ยื่นอุทธรณ์ประเด็นนี้ไป ศาลอุทธรณ์ก็วินิจฉัยอีกประเด็นหนึ่งเมื่อยื่นฎีกา ศาลฎีกาก็วินิจฉัยอีกประเด็นหนึ่ง แบบนี้ศาลมีแนวทางดำเนินการอย่างไร</p>	<p>กรณีนี้ อาจจะเป็นคดีทั่วไป ถ้าในศาลอาญาคดีทุจริตฯโอกาสที่จะเกิดกรณีแบบนี้ก็เป็นไปได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว ศาลเห็นว่า อาจเป็นกรณีที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตฯ โดยปกติก็มีความชัดเจนแล้วตั้งแต่ต้น เพราะมีการกำหนดประเด็น โอกาสที่จะเกิดกรณีลักษณะนี้ อาจเป็นเพราะการตีความที่ไม่ตรงกัน ผลเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่เหตุผล ดังนั้น จึงต้องเคารพในคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลสูง</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>ขั้นแรกต้องถามก่อนว่า ท่านเคยไปร้องต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. หรือไม่ หากเคยร้อง ศาลก็จะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เมื่อศาลส่งหนังสือไปแล้ว ความคืบหน้าของการสืบสวนอยู่ในช่วงใด หากยังต้องรอ ศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ก่อน หากศาลเห็นว่ากระบวนการล่าช้า ศาลอาจดำเนินกระบวนการเองก็ได้ ในกรณีที่ท่านบอกว่ายื่นอุทธรณ์ ฎีกา ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ๓ ชั้นศาลวินิจฉัยแตกต่างกัน ไม่ตรงกัน ตรงนี้ก็ต้องดูว่าท่านเคยยื่นร้องไปยังหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. หรือไม่ เพราะหากเคยร้องไปยัง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ทิศทางหรือแนวทางในการพิจารณาหรือวินิจฉัย ก็จะเป็นไปในทางเดียวกัน ศาลจึงต้องตรวจสอบในส่วนตรงนี้ อย่างละเอียด</p>	

การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
๑	<p>เรือนจำจังหวัดอุดรธานี</p> <p>๑. กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เรือนจำเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังตามคำสั่งศาลข้ามจังหวัด ซึ่งแจ้งให้ต้องปฏิบัติโดยเร็ว เนื่องจากคำสั่งให้ต้องส่งตัวผู้ต้องหาที่มีระยะเวลากระชั้นชิด ด้วยข้อจำกัดของเรือนจำ และจำนวนผู้ต้องหาที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าว</p> <p>๒. การส่งสำเนาคำพิพากษาคดีถึงที่สุด</p>	<p>ขอความอนุเคราะห์ทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ หากประสงค์ที่จะส่งตัวจำเลยไปยังเรือนจำขอนแก่น ขอให้แจ้งล่วงหน้าและกำหนดเวลาอย่างน้อยประมาณ ๔- ๕ วัน</p> <p>ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งไปพร้อมหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้ได้ หากมีกรณีเร่งด่วน จะได้มอบหมายให้นางพรณภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๖๘๕๐ ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีประสานงานทางโทรศัพท์ล่วงหน้า ก่อนจัดทำหนังสือแจ้ง</p> <p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้นางสาวพรพิมล นครวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๖๘๕๐ ต่อ ๒๐๖ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดี เจ้าหน้าที่ศาลที่รับผิดชอบงานหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง</p>
๒	<p>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี</p> <p>ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน</p>	-	-
๓	<p>ศาลจังหวัดอุดรธานี</p> <p>- ในกรณีที่ศาลจังหวัดอุดรธานีดำเนินการมัดฟ้อง-ฝากขัง ในชั้นสอบสวนแทนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ซึ่งจำเลยและผู้ประกันจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและ</p>		<p>- เพื่อให้การบริหารจัดการร่วมกันเป็นไปโดยความสะดวก รวดเร็ว จึงเสนอแนวทาง ดังนี้</p>

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
	<p>ทำสัญญาประกันต่อศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวจำเลย และได้วางหลักประกันไว้ที่ศาลจังหวัดอุดรธานี ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ แต่สำนวนผิดฟ้อง-ฝากขังและหลักประกันทั้งหมดยังอยู่ที่ศาลจังหวัดอุดรธานี ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการตรวจคืนหลักประกัน ในกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีคำสั่งให้ตรวจคืนหลักประกันให้แก่ผู้ประกัน และศาลจังหวัดอุดรธานีไม่ทราบผลคำพิพากษาว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีดังกล่าวอย่างไรบ้าง</p>		<p>๑. กรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีคำสั่งประทับฟ้องแล้ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ จัดส่งหนังสือแจ้งคำสั่งศาล พร้อมกับขอให้ศาลที่ดำเนินการแทนตามคำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ และ ๒๔/๒๕๖๐ จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแทนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อได้รับหนังสือ หรือ Email หรือโทรสารแล้ว ศาลจังหวัดอุดรธานี ก็จะรีบจัดส่งเอกสารมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ โดยด่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีนี้ศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ตกลงกันปฏิบัติตามแนวทางนี้ที่หารือแก่ไขร่วมกัน - สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้ นางสาวเรณู พันธุ์แก้ว และนางสาวนันทนัช แสงพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๖๘๕๐ ต่อ ๒๐๒, ๒๑๖

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
			<p>ผู้ดูแลการขอลดยชั่วคราว กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งศาลโดยผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔หรือหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย เน้นการดำเนินการ อย่างรวดเร็ว แจ้งคำสั่งศาล ทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔	<p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุม แต่ในวันนัดไม่มาประชุมและไม่เสนอปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด 	-	-

สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
๑	<p>ประเด็นที่ ๑ การฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายเปิดช่องให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีเองได้ ต่างจากกฎหมายของ ป.ป.ช. ที่ใช้อยู่ ซึ่งกำหนดว่า หากมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของศาล ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามไม่ให้เกิดการร้องเรียน ในการดำเนินการของ ป.ป.ช. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการสอบถามจากผู้ร้องทันทีว่า ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลหรือไม่ กรณีนี้ เมื่อมีผู้เสียหายฟ้องคดีเองต่อศาล ศาลมีแนวทางการพิจารณารับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดอย่างไร เพื่อให้การดำเนินการของศาลและสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นไป ในทางเดียวกัน</p>	<p>ประเด็นที่ ๑ (ท่านณัฐภกฤษ) กรณีผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลเอง มีหลักที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จะทำการสอบถามไปยังหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ก่อนว่า มีการดำเนินคดีหรือมีการร้องเรียนเรื่องนี้ต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. หรือไม่ เพราะมีกฎหมายที่ศาลฯ ใช้ ได้กำหนดว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีการยื่นเรื่องต่อพนักงานสอบสวน หรือหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แล้ว ศาลฯ จะพิจารณาต่อไปว่าศาลฯ จะดำเนินการกระบวนการต่อไปหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ทั้งนี้ ศาลฯ ต้องพิจารณาอีกว่า การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะทำให้คดีดำเนินไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ได้ดำเนินการกระบวนการจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ศาลฯ ก็อาจใช้ดุลพินิจจำหน่ายคดีออกไป เพื่อรอให้พนักงานอัยการมายื่นฟ้องคดีดังกล่าว เพราะว่าพนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในเรื่องการสอบสวนย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหายมากกว่าการที่ผู้เสียหายดำเนินการยื่นฟ้องคดีเอง แต่หากพบว่า เพิ่งจะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เพียงไม่กี่วัน กรณีนี้ ศาลฯ ก็จะใช้ดุลพินิจดำเนินคดีต่อไป</p> <p>(ท่านศักดิ์ดา) กรณีผู้เสียหายฟ้องเอง ศาลจะมีเอกสารให้กรอกข้อมูลว่า ผู้เสียหายร้องเรียนหรือไม่เคยร้องเรียนต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มาก่อนหรือไม่</p>	<p>วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นที่ ๒ กรณีที่ผู้เสียหายฟ้องเอง แล้วจากนั้นปรากฏว่ามีการไกล่เกลี่ยหรือการตกลงกันได้กับคู่ความอีกฝ่ายได้ จึงดำเนินการขอถอนฟ้องคดีต่อศาล ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่</p>	<p>ประเด็นที่ ๒ (ท่านนัฏภกฤษ) เรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นั้น ศาลฯจะพิจารณาตามกฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การจะพิจารณาให้ถอนฟ้องคดี ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและประโยชน์ต่อสาธารณะว่าจะให้ถอนฟ้องได้หรือไม่ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ศาลฯ มองว่า บางคดีหรือบางเรื่อง มีการไปร้องเรียนต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แล้ว มีการสอบสวนได้สวนข้อเท็จจริงจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ปรากฏว่า มีการไปตกลงเจรจากันระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหา จนกระทั่งตกลงกันได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลฯ แล้วมาขอถอนฟ้อง เมื่อศาลเห็นว่าการดำเนินเรื่องที่หน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. อยู่แล้ว กรณีนี้ไม่มีผลเสียหายต่อการปราบปรามทุจริต เพราะคดีนี้ก็ยังคงอยู่ในอำนาจดำเนินการของหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ที่ยังคงดำเนินการอยู่ แต่ถ้าศาลฯไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง แล้วคู่ความเข้ามาทำให้คดีเสียหายในชั้นพิจารณาของศาล เช่น ไม่มาศาลตามกำหนดนัดบ้าง ไม่มีการนำเสนอพยานหลักฐานตามคำสั่งศาล กรณีแบบนี้ หากศาลยกฟ้องในเนื้อหาส่วนนี้ ในการกระทำความผิดเรื่องเดียวกัน จะทำให้มีผลต่อคดีที่หน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งในวิธีการปฏิบัติ ศาลจะดำเนินการตรวจสอบก่อนเสมอว่ามีการร้องเรียนต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบ อาจใช้วิธีการขอตรวจสำนวนหรือ มีหนังสือสอบถามไปที่หน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เพื่อทราบไปถึงกระบวนการขั้นใดแล้ว หากตรวจสอบแล้ว ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะแล้วเสร็จ ศาลอาจใช้ดุลพินิจดำเนินการกระบวนการทางศาลต่อไป ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้ยื่นถอนฟ้อง</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นผลในทางปฏิบัติ</p> <p>(ท่านศักดา) การถอนฟ้อง มีข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ถ้าจะถอนฟ้อง ศาลต้องตรวจสอบก่อนว่า มีการร้องเรียนต่อหน่วยงาน ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. หรือไม่ ส่วนนี้ มีกฎหมายรับรองไว้อยู่แล้ว</p>	
๒	<p>เหตุใด ไม่มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตแยกเป็นพระราชบัญญัติต่างหาก เพื่อจะได้กำหนดกระบวนการ วิธีการดำเนินคดี ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการภายใต้กติกาเดียวกัน อีกกรณีที่สำคัญคือ กฎหมายเฉพาะที่ใช้แต่ละหน่วยงาน เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งฯ กำหนดเพียงว่า องค์ประกอบของหน่วยงานนั้นๆ มีอำนาจหน้าที่อะไร กระบวนการส่วนนี้น่าจะแตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ ป.ป.ช. ไปทางหนึ่ง ป.ป.ท. ไปทางหนึ่ง พนักงานสอบสวน ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งศาลใช้ระบบไต่สวน แต่พนักงานสอบสวนใช้ระบบกล่าวหา กรณีนี้จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร อยากทราบว่า ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีแนวทาง หรือแนวคิดอย่างไร</p>	<p>(ท่านศักดา) กรณีนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มีการกล่าวถึงอำนาจของหน่วยงาน ป.ป.ช. ไว้แล้ว</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๔</p>
๓	<p>(สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น)</p> <p>๑. การสืบเสาะและพินิจ ขอให้ศาลมีคำสั่งระบุเลย ว่า ให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเรื่องใดบ้าง ประเด็นใดบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของสำนักงานคุมประพฤติฯ</p>	<p>บางกรณีที่ศาลฯ มีการส่งเรื่องสืบเสาะและพินิจจำเลย และจำเลยต้องถูกคุมขังที่เรือนจำ ในส่วนนี้ต้องขอฝากทางกรมราชทัณฑ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยด้วย หรือกรณีที่จำเลยถูกคุมขังอยู่จังหวัดอื่น ศาลฯ ก็จะมีการส่งเรื่องยังสำนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ ดำเนินการต่อ โดยวางกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
	<p>๒. เรื่องเอกสารหลักฐาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ใช้วิธีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า ในปัจจุบัน กรมคุมประพฤติและศาลได้มีการประชุมตกลงกันเรื่องการส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน ขอให้ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย</p> <p>๓. การนัดจำเลยมาศาลฯ เมื่อศาลฯ ให้สำนักงานคุมประพฤติฯ สืบเสาะและพินิจเรียบร้อยแล้ว หากศาลฯ มีคำสั่งนัดจำเลยมาศาลฯ ขอให้ศาลฯ แจ้งสำนักงานคุมประพฤติฯ ให้ทราบด้วย ว่าจำเลยต้องไปศาลเมื่อใด</p>		
๔	<p>(ทัศนสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น (เรือนจำพิเศษขอนแก่น))</p> <p>ประเด็นที่ ๑ เรื่องการออกคำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้ย้ายตัวจำเลยหรือนักโทษ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย เฉพาะกรณีผู้ชายที่ถูกคุมอยู่เรือนจำอื่นนั้น ขอให้ศาลฯ ระบุหรือแจ้งให้ชัดเจนว่า ต้องการย้ายตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาที่ทัศนสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น (เรือนจำพิเศษขอนแก่น) หรือเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อสะดวกในการย้ายผู้ต้องหาหรือจำเลยมาที่ศาลฯ ตามคำสั่ง ไม่รวมถึงผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นหญิงซึ่งคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่นอยู่แล้ว</p>		

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นที่ ๒ เรื่องการพิมพ์หมายจำคุกสำหรับจำเลย ปัจจุบัน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ กำหนดว่า เมื่อระบุชื่อ ระบุนามสกุลจำเลย ให้ศาลระบุหมายเลข ๑๓ หลักในหมายของศาลด้วย ในกรณีนี้บางศาลก็ระบุมา บางศาลก็ไม่ระบุมา เรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ คือขอให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักในหมายด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติ พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริง</p> <p>ประเด็นที่ ๓ เรื่องการควบคุมตัวผู้ต้องไปศาล หากว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มีอัตราตำรวจศาลเพียงพอ อยากขอความร่วมมือให้มีการตรวจสอบศาลอาญาคดีทุจริตฯ ไปลงลายมือ รับตัวผู้ต้องหา ทั้งควบคุมรับ และควบคุมส่งด้วย</p>	<p>เรื่องการระบุหมายเลขประจำตัว ๑๓ หลักของจำเลย เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลนั้น ส่วนนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ก็จะได้รับเรื่องไว้และฝากงานส่วนธุรการพิจารณาและดำเนินการต่อไป</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>
๕	<p>(เรือนจำกลางขอนแก่น)</p> <p>การส่งหมายระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ กับเรือนจำกลางขอนแก่น มีปัญหาว่า ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้ทำหมาย ๒ ฉบับส่งหมายไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น (เรือนจำพิเศษขอนแก่น) และเรือนจำกลางขอนแก่น เนื่องจากอาจเพราะว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าจำเลยนั้นอยู่ที่เรือนจำใด กรณีนี้ขอให้อาญาคดีทุจริตฯ ช่วยโทรฯ สอบถามมายังเรือนจำกลางขอนแก่นก่อน เพื่อให้เรือนจำกลางขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจสอบว่าจำเลยอยู่ที่เรือนจำนี้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งหมายและการเบิกตัวจำเลยได้ถูกต้อง</p>	<p>เรื่องการส่งหมายนั้น ศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งเสมอ ว่าต้องส่งไปเรือนจำใด เพื่อความถูกต้องในการส่งหมาย</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
๑	<p>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. คำสั่งของศาลในการสั่งให้สืบเสาะและพินิจจำเลย</p> <p>๒. การส่งเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาคำฟ้อง, รายงานกระบวนการพิจารณาคดี ที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะฯ ไปยังสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น การส่งเอกสารได้ดำเนินการส่งโดยทางไปรษณีย์ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ</p> <p>๓. การนัดจำเลยมาศาล</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ระบุในคำสั่งของศาลให้ชัดเจนถึงเรื่องที่ทำให้ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรื่องใดหรือประเด็นใดบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของสำนักงานคุมประพฤติฯ</p> <p>๒. เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ของศาลจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานคุมประพฤติฯ ด้วยตนเอง แทนการส่งไปรษณีย์ได้หรือไม่ และในปัจจุบันกรมคุมประพฤติและศาลยุติธรรมได้ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานอีกทางหนึ่ง</p> <p>๓. กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สืบเสาะและพินิจจำเลยรายใดแล้ว หากศาลมีกำหนดวันนัดให้จำเลยไปศาลเมื่อใด ขอความอนุเคราะห์ ให้ศาลแจ้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นทราบวันนัดที่จำเลยต้องไปศาลด้วย</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้นางพรนภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี และนางประภาศรี แสนเจียม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๕ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวกและงานคลัง เป็นผู้ประสานและจัดส่ง หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง</p> <p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายนางพรนภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีและนางสาวเรณู พันธุ์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑</p>

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
			<p>ต่อ ๒๐๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน และประชาสัมพันธ์ และนางสาวนันทน์ช แซงพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑</p> <p>ต่อ ๒๐๒ นิติกรชำนาญการ ผู้ดูแลงานขอลปล่อยชั่วคราว เป็นผู้ดำเนินการแจ้งคำสั่งและเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคุมประพฤติ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รีบรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง</p>
๒	<p>ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น (เรือนจำพิเศษขอนแก่น)</p> <p>มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. การออกคำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ กรณีให้ย้ายตัวจำเลยหรือนักโทษเฉพาะผู้ชายที่ถูกควบคุมอยู่เรือนจำอื่น</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้ระบุหรือแจ้งให้ชัดเจนว่า ต้องการย้ายตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น(เรือนจำพิเศษขอนแก่น) หรือเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการพาผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามคำสั่ง</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้ได้</p> <p>โดยมอบหมายให้นางพรนภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑</p> <p>ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเรือนจำ</p>

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
	<p>๒. การพิมพ์หมายจำคุกจำเลย</p> <p>๓. การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปศาลอาญาคดีทุจริต และ ประพฤติมิชอบภาค ๔</p>	<p>๒. ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ กำหนดว่า เมื่อระบุชื่อ ระบุนามสกุลจำเลย ให้ศาลระบุหมายเลข ๑๓ หลักของจำเลยในหมายของศาลด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ในกรณีพิมพ์หมายจำคุกจำเลย ให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ลงในหมายด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติ พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริง</p> <p>๓. ในกรณีรับและส่งตัวจำเลยมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ หากมีอัตรากำลังตำรวจศาลเพียงพอ ขอความอนุเคราะห์ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค ๔ แจ้งให้ตำรวจศาลมาลงลายมือชื่อรับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยทั้งรับและส่งด้วย</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้นางสาวพรพิมล นครวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๖ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีเป็นผู้ดำเนินการ หากมีข้อขัดข้องให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้นางพรนภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี เป็นผู้ประสานงาน/มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์ประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เป็นผู้รับและควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เรือนจำควบคุมตัวมาส่งที่บริเวณศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
๓	<p>เรือนจำกลางขอนแก่น มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดพิมพ์หมายเพื่อส่งไปยังเรือนจำกลางขอนแก่น เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้จัดทำหมาย ๒ ฉบับเพื่อส่งหมายไปยัง ทัดตลสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น(เรือนจำพิเศษขอนแก่น) และเรือนจำกลางขอนแก่น อาจเพราะว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าจำเลยนั้นอยู่ที่เรือนจำใด</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังเรือนจำกลางขอนแก่น ก่อน เพื่อทางเรือนจำกลางขอนแก่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีจำเลยอยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่นหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งหมายและการเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำได้ถูกต้องต่อไป</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้ได้ โดยมอบหมายให้นางพรนภา ใจหมั่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๓ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี และนางสาวพรพิมล นครวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๘๕๐-๑ ต่อ ๒๐๖ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีเป็นผู้ประสานงาน หากมีข้อขัดข้องให้รายงานให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>
๔	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น</p> <p>- ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน</p>	-	-
๕	<p>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ (ปปท.)</p> <p>- ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน</p>	-	-

สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครพนม

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
๑	การศึกษาเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ สามารถหาได้จากที่ไหน	(ท่านณัฐภกฤษฎ) ถ้าสรุปเฉพาะแนว เฉพาะข้อเท็จจริงเป็นข้อๆ ก็เหมือนที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ แต่การจะให้นำออกเผยแพร่คงยาก เพราะมีชื่อคู่ความอื่นที่เกี่ยวข้อง มีข้อเท็จจริงอื่น รายละเอียดของสถานที่ ผู้กระทำความผิดอื่นอยู่ด้วย บางครั้งคดียังไม่ถึงที่สุด จึงยากที่จะนำไปเผยแพร่ได้ เอาเป็นว่า ถ้าเป็นแนวในส่วนนี้จะพยายามรวบรวมว่าคดีลักษณะไหนมีคำพิพากษาออกมาในรูปแบบใด	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒	กรณีที่ทนายความของจังหวัดนครพนมไปเป็นทนายขอแรงจะได้รับค่าทนายอย่างไร	(ท่านณัฐภกฤษฎ) ในวันนี้มีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงมาด้วย หากทนายความท่านใดประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรงก็สามารถสมัครได้ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครทนายขอแรงอยู่ ส่วนการเบิกจ่ายค่าทนายขอแรงนั้น ศาลจะให้ในอัตราที่เหมาะสมจริงๆ และยังเป็นทนายความต่างจังหวัด ในการเขียนคำร้องขอค่าทนายขอแรงนั้นให้รบกวนให้ระบุเกี่ยวกับระยะทางที่ต้องเดินทางมาศาลมาจากที่ใด ไกลจากศาลมากน้อยแค่ไหน จำนวนนัดที่มาศาล ซึ่งหลักในการพิจารณานั้น ศาลจะคำนึงถึงความยากง่ายของคดี และพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าทนายขอแรงให้เหมาะสม (ท่านศักดิ์ดา) อัตราค่าทนายขอแรงเป็นไปตามตาราง และในส่วนของพยานที่มานั้น ศาลจะเป็นผู้จ่ายค่าพยานทั้งหมดรวมทั้งค่าที่พักพยาน ค่าพาหนะของพยาน ซึ่งจะมีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าที่พักพยานระบุไว้ ดังนั้น จึงสามารถยื่นคำร้องขอในส่วนนี้เข้ามาได้ และในส่วนของระเบียบเกี่ยวกับ	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		<p>การเบิกค่าที่พักพยานค่าพาหนะของพยานนั้น ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ให้รายละเอียดได้ดี</p>	
๓	<p>กรณีใดศาลจะรอการลงโทษได้บ้าง</p>	<p>(ท่านณัฐภฤกษ์) อย่างที่เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามาทำงานเพื่อประเทศชาติร่วมกัน และในแนวทางของผู้บริหารศาลก็มองไปในจุดเดียวกันว่าระดับประคองให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าและปลอดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เรามุ่งสร้างหลักเกณฑ์ให้เป็นแนวปฏิบัติและเป็นบรรทัดฐาน ฉะนั้นในบางเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัส พฤติการณ์แห่งคดี ข้อเท็จจริง บางเรื่องมีผลงานจริง บางเรื่องมีผลงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริง แต่ทำผิดระเบียบ ผิดขั้นตอน อาจผิดพลาดผิดพลาด ถ้าสามารถให้โอกาสได้ก็จะให้โอกาส แม้โทษอาจถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต แต่ก็สามารถลงโทษขั้นต่ำได้ แล้วถ้าลดโทษแล้วไม่เกิน ๕ ปี ศาลอาจรอการลงโทษได้ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ แต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไป</p> <p>(ท่านศักดิ์) บัญชีอัตราโทษศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีกำหนดไว้เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน ซึ่งจะดูพฤติการณ์แห่งคดีแต่ละเรื่องไป</p> <p>(ท่านบัณฑิต) ในส่วนของผู้บริหารก็ได้มีการประชุมปรึกษากัน และทางศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็มีการประชุมปรึกษาเช่นกัน ซึ่งคดีทุจริตจะไม่เหมือนคดีทั่วไป เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดียาเสพติด คดีจำพวกนั้นไม่ต้องดูเหตุจูงใจ ดูเพียงความร้ายแรงของคดี ปริมาณยา ทุนทรัพย์ความเสียหาย แต่เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอัตราโทษนั้นกฎหมายเปิดช่องให้สามารถลงโทษได้กว้าง บางคดีอาจลงโทษได้ถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต เช่น มาตรา ๑๕๗ จำคุกได้ตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี</p>	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ	หมายเหตุ
		ถ้ามาตั้งเกณฑ์ว่าต้องลงโทษเท่าใดอาจจะดูกระไรอยู่ ดังนั้นทางผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันกับคณะผู้พิพากษา ลงความเห็นว่าเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และบางเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะต้องปรึกษาอธิบดี หรือรองอธิบดี และในบางเรื่องจะรอการลงโทษก็ได้ในคดีที่ไม่ร้ายแรง หรืออาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่มีชอบหรือผิดพลาดไป มีการชดใช้หรือคืนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นการเข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน หรือทุจริตจริงแต่มีผลต่อสังคมน้อยก็อาจจะรอการลงโทษก็ได้ ดังนั้น ในคดีทุจริตจึงไม่อาจจะกำหนดเกณฑ์การลงโทษได้ชัดเจนแน่นอน	

การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครพนม

ลำดับ	คำถาม	ข้อเสนอแนะ	ความเห็น
๑	หน่วยงานที่เข้าประชุม ประกอบด้วย - สำนักงานบังคับคดีฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ เรือนจำฯ และสำนักงานประจำศาลจังหวัด ในเขต จังหวัดนครพนม - ทนายความจังหวัดนครพนม ,สกลนคร และ มุกดาหาร - ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	- -	- -